
นियาม บาราгу บาราгуไฟฟ้าหรือบุหรีไฟฟ้า

<p>ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ บาราгуและบาราгуไฟฟ้าหรือบุหรีไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๗</p>	<p>คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๙/๒๕๕๘ เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า “บาราгу บาราгуไฟฟ้าหรือบุหรีไฟฟ้า หรือตัวยาบาราгу น้ำยาสำหรับเติมบาราгуไฟฟ้าหรือบุหรีไฟฟ้า”</p>
<p>บาราгу</p>	
<p>หม้อสุบยาสุบแบบอาหรับหรือลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน</p>	<p>หม้อสุบยาสุบแบบอาหรับหรือลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน</p>
<p>อุปกรณ์หรือส่วนประกอบไม่ว่าจะกระทำได้ขึ้นด้วยวัสดุใด ที่ใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับสูบควันผ่านน้ำซึ่งเกิดจากการเผาไหม้หรือการใช้ความร้อนผ่านพืชผลไม้ พืชหมัก ผลไม้หมัก สาร สารสกัด หรือสิ่งอื่นใด ไม่ว่าจะมียาสุบเป็นส่วนประกอบหรือไม่ก็ตาม <u>ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย ๙๖๑๔.๐๐.๙๐</u> หมายความว่ารวมถึง พืช ผลไม้ พืชหมัก ผลไม้หมัก สารสกัด หรือสิ่งอื่นใด ที่ใช้เป็นแหล่งกำเนิดควันสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าว ซึ่งมีส่วนผสมของยาสุบตามรายการในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย ๒๔๐๓.๑๑.๐๐</p>	<p>อุปกรณ์ หรือส่วนประกอบไม่ว่าจะกระทำได้ขึ้นด้วยวัสดุใด ที่ใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับสูบควันผ่านน้ำหรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เป็นแหล่งกำเนิดควัน ละอองไอน้ำ หรือไอระเหย ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้หรือการใช้ความร้อนผ่านพืช ผลไม้ พืชหมัก ผลไม้หมัก สาร สารสกัด หรือสิ่งอื่นใด ไม่ว่าจะมียาสุบเป็นส่วนประกอบหรือไม่ก็ตาม</p>
<p>บาราгуไฟฟ้าหรือบุหรีไฟฟ้า</p>	
<p>“บาราгуไฟฟ้าหรือบุหรีไฟฟ้า” หมายความว่า อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ทำให้เกิดละอองไอน้ำในลักษณะคล้ายควันบุหรีไม่ว่าจะกระทำได้ขึ้นด้วยวัสดุใด ซึ่งใช้สำหรับสูบในลักษณะเดียวกับการสูบบุหรี<u>ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย ๘๕๔๓.๗๐.๙๐</u></p>	<p>“บาราгуไฟฟ้าหรือบุหรีไฟฟ้า” หมายความว่า อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ที่ทำให้เกิดแหล่งกำเนิดควัน ละอองไอน้ำ หรือไอระเหยในลักษณะคล้ายควันบุหรีไม่ว่าจะกระทำได้ขึ้นด้วยวัสดุใดซึ่งใช้สำหรับสูบในลักษณะเดียวกับการสูบบุหรี</p>

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บาราгуและบาราгуไฟฟ้าหรือบุหรีไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. มีสาระสำคัญคือ กำหนดให้บาราгуและบาราгуไฟฟ้าหรือบุหรีไฟฟ้า รวมถึง พืช ผลไม้ พืชหมัก ผลไม้หมัก สาร สารสกัด หรือสิ่งอื่นใด ที่ใช้เป็นแหล่งกำเนิดควันหรือละอองไอน้ำ ซึ่งนำเข้ามาพร้อมกันเพื่อใช้กับอุปกรณ์ดังกล่าว เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและ

/ร่างอนุบัญญัติ ...

ร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับบทอาศัยอำนาจ ควรระบุเป็น “บทอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๑) และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกป็นนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒” เพื่อให้การระบุบทอาศัยอำนาจเป็นไปโดยชัดเจนและครบถ้วน รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดให้ “บารากู” รวมถึงยาสูบ ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย ๒๔๐๓.๑๑.๐๐ ซึ่งเป็นพิกัดของยาสูบที่สามารถนำเข้ามาในราชอาณาจักรไทยได้หากได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ อีกครั้งหนึ่ง และควรกำหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการจำหน่ายและโฆษณาบารากู บารากูไฟฟ้า และบุหรี่ปัไฟฟ้าภายในประเทศ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บารากูและบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ปัไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.

สาระสำคัญของเรื่อง

พณ. รายงานว่า

๑. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ขอให้กรมการค้าต่างประเทศพิจารณากำหนดมาตรการควบคุมการนำเข้าโดยกำหนดให้บารากูไฟฟ้าและบุหรี่ปัไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการส่งออกป็นนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ เนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนว่า มีการนำบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ปัไฟฟ้าเข้ามาในประเทศไทย และมีการเผยแพร่จำหน่ายผ่านทางอินเทอร์เน็ตและตลาดนัดอย่างแพร่หลาย ผลิตรภัณฑ์ดังกล่าวมีรูปแบบการใช้ที่แปลกใหม่ ง่ายต่อการเชิญชวนให้เยาวชนทดลองใช้ อีกทั้งมีรูปลักษณ์ กลิ่นสีที่ดึงดูดใจ ประกอบกับตรวจพบว่ามีสารพิษชนิด Organic Compounds (กลุ่มของสารประกอบอินทรีย์) เช่น Propylene Glycol, Menthol, Cycloherand และมีสารพิษชนิด Metals(กลุ่มโลหะหนัก) ได้แก่ Chromium, Manganese, Copper ซึ่งเป็นสารอันตรายต่อสุขภาพและต้องเฝ้าระวังความระมัดระวังในการใช้งานเป็นอย่างมาก

๒. เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนที่เกิดจากการสูบบารากู บารากูไฟฟ้าและบุหรี่ปัไฟฟ้าซึ่งนำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในกำกับของพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ และปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายใดควบคุมการนำเข้าสินค้านี้ดังกล่าว

๓. ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รับไปกำกับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการนำบารากูและบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ปัไฟฟ้าไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมอันจะก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพ อนามัย สังคม และความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนต่อไปด้วย

๔. ให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปดำเนินการกำหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการจำหน่ายและโฆษณาเกี่ยวกับสินค้าบารากูและบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ปัไฟฟ้าภายในประเทศด้วย

สาระสำคัญของร่างประกาศ

กำหนดให้บารากูและบารากูไฟฟ้าหรือบุหรีไฟฟ้า รวมถึง พืช ผลไม้ พืชหมัก ผลไม้หมัก สารสกัด หรือสิ่งอื่นใด ที่ใช้เป็นแหล่งกำเนิดควันหรือละอองไอน้ำ ซึ่งนำเข้ามาพร้อมกันเพื่อใช้กับอุปกรณ์ดังกล่าว เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร

สถานะทางกฎหมายของบารากู (baraku) บารากูไฟฟ้า หรือบุหรีไฟฟ้าในประเทศไทย ในขณะนี้ คือ ห้ามนำเข้าประเทศ ห้ามขาย ห้ามให้บริการ

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ มีประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บารากูและบารากูไฟฟ้าหรือบุหรีไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒ ๕ ๕ ๗ ซึ่งอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการส่งออกป็นนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ ห้ามบารากูและบารากูไฟฟ้าหรือบุหรีไฟฟ้าเป็นสินค้าห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักร และห้ามให้สาร สารสกัด หรือสิ่งอื่นใด ที่ใช้เป็นแหล่งกำเนิดควันหรือละอองไอน้ำ เพื่อการสูบบารากูและบารากูไฟฟ้าหรือบุหรีไฟฟ้า ซึ่งนำเข้ามาพร้อมสินค้าตามวรรคหนึ่งเพื่อใช้ร่วมกัน เข้ามาในราชอาณาจักร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นต้นไป

ผู้ฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑๐ ปี หรือปรับเป็นเงิน ๕ เท่าของสินค้าที่ส่งออกหรือนำเข้า หรือทั้งจำทั้งปรับ กับให้ริบสินค้ารวมทั้งสิ่งที่ใช้บรรจุและพาหนะใด ๆ ที่ใช้ในการบรรทุกสินค้าซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความผิดรวมทั้งพาหนะที่ใช้ลากจูงพาหนะบรรทุกสินค้านั้นเสีย (มีรางวัลให้ผู้นำจับหรือผู้จับด้วย)

นอกจากนี้ยังมี คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๙/๒๕๕๘ เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า “บารากู บารากูไฟฟ้าหรือบุหรีไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู น้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรีไฟฟ้า” มีผลใช้บังคับตั้งแต่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นต้นไป ซึ่งมีข้อห้ามดังนี้

- ห้ามขายสินค้าบารากู บารากูไฟฟ้าหรือบุหรีไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู น้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรีไฟฟ้า ทั้งนี้ ให้รวมถึงการให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือจัดหาให้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น ตลอดจนการเสนอหรือการชักชวนเพื่อการดังกล่าว

- ห้ามให้บริการสินค้าบารากู บารากูไฟฟ้าหรือบุหรีไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู น้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรีไฟฟ้า ทั้งนี้ ให้รวมถึงการรับจัดทำกรงาน การให้สิทธิใด ๆ หรือการให้ใช้หรือให้ประโยชน์ในทรัพย์สินหรือกิจการใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อื่น

ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๕ แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ที่ผลิตเพื่อขาย นำเข้าจากต่างประเทศเพื่อขายจะได้รับโทษเพิ่มอีก ๑ เท่า คือ มีโทษจำคุกไม่เกิน ๑๐ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑ ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขณะนี้เหลือเพียงมาตรการห้ามครอบครองและการควบคุมเรื่องการโฆษณา โดยเฉพาะเรื่องการห้ามโฆษณา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ไปกำหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาสินค้าบารากูและบารากูไฟฟ้าหรือบุหรีไฟฟ้าภายในประเทศด้วย

ที่มา : ปฐพี รุจนธำรงค์ <http://www.facebook.com/rparun>

/บารากูไฟฟ้า ...

บาราгуไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า (อี-ซิการ์เรต)

บาราгу หมายถึง หม้อสูบยาสูบ แบบอาหรับ หรือลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน อุปกรณ์หรือส่วนประกอบ ไม่ว่าจะกระทำได้ขึ้นด้วยวัสดุใด ที่ใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับสูบควันผ่านน้ำซึ่งเกิดจากการเผาไหม้หรือการใช้ความร้อน ผ่านพืช ผลไม้ พืชหมัก สาร สารสกัด หรือสิ่งอื่นใด ไม่ว่าจะมียาสูบเป็นส่วนประกอบหรือไม่ก็ตาม และให้หมายรวมถึง พืช ผลไม้ พืชหมัก ผลไม้หมัก สาร สารสกัด หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เป็นแหล่งกำเนิดควันสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าว

บาราгуไฟฟ้า หรือบุหรี่ไฟฟ้า หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ทำให้เกิดละอองไอน้ำในลักษณะคล้าย ควันบุหรี่ ไม่ว่าจะกระทำได้ขึ้นด้วยวัสดุใด ซึ่งใช้สำหรับสูบในลักษณะเดียวกับการสูบบุหรี่

ยาสูบที่นำมาใช้กับอุปกรณ์ที่ใช้เสฟที่มีชื่อเรียกว่า ฮุกคา (hookah) อุปกรณ์นี้มีชื่อเรียกแตกต่างกัน หลายภาษา เช่น water pipe, narghile, shisha, hubble-bubble เป็นต้น ประเทศไทยเรียกว่า เตาบาราгу การสูบยาสูบโดยใช้อุปกรณ์นี้เป็นวัฒนธรรมแถบตะวันออกกลางมานานแล้ว ซึ่งปัจจุบันนี้นอกจากพบในตะวันออก กลางแล้ว ยังมีในแถบโลกตะวันตกด้วย

สารที่นำมาใช้กับอุปกรณ์ฮุกคา ไม่จำเป็นต้องแห้งสนิท ที่มักใช้กันมีชื่อเรียกว่า โทบาเมล หรือ มาแอสเซล (tobamel or maassel) ซึ่งประเทศไทยรู้จักกันในชื่อว่า บาราгу เป็นส่วนผสมของใบยาสูบ (tobacco) กับสารที่มีความหวานเช่น น้ำผึ้ง หรือกากน้ำตาล (molasses) หรือผลไม้ตากแห้ง

วัฒนธรรมบาราгу

ในแถบตะวันออกกลาง และตุรกี สามารถพบได้ในร้านอาหาร ภัตตาคารทั่วไป ใช้สูบหลังอาหารแทนบุหรี่ บางแห่งสูบกันในแหล่งที่ใช้เป็นที่สังสรรค์ ดูรายการยอดนิยม หรือดูกีฬาระดับชาติร่วมกัน เมื่อไม่นานมานี้หลายรัฐ ในอเมริกาและแคนาดา ได้ห้ามการสูบในที่สาธารณะ ที่สกอตแลนด์และอังกฤษมีการห้ามการสูบในที่สาธารณะ เช่นกัน แต่ในขณะเดียวกันเริ่มเป็นที่นิยมในบางแห่ง ได้แก่ สเปน และรัสเซีย

ในเอเชียโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มรู้จักกันมากขึ้น เริ่มเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นปาเกิสถาน และอัฟกานิสถาน ที่อินเดีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ก็มีความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่วนในประเทศไทย จากข่าวที่พบ บาราгуพบแพร่หลายในสถานที่เที่ยวทั่วไป แม้ว่าตั้งแต่ที่เริ่มมีข่าวเรื่องวัยรุ่นกับการใช้บาราгу ในปี ๒๕๔๖ กระทรวงสาธารณสุขได้ทำเรื่องเสนอไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาประกาศ ห้ามจำหน่ายและนำเข้าผลิตภัณฑ์นี้ และได้รับการตอบรับแล้วก็ตาม

ปัจจุบันพบว่ามีการขายหรือให้บริการสินค้าสำหรับสูบบาราгу บาราгуไฟฟ้า หรือบุหรี่ไฟฟ้า ในกลุ่มวัยรุ่น และตามสถานบันเทิง รวมถึงมีการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต มีการโฆษณาว่า มีกลิ่นหอม มาจากผลไม้แห้ง ไม่มี พืช ไม่มีนิโคติน เหมือนบุหรี่ที่สูบแต่ไม่ทำให้ติด และยังมีเชื่อว่า สามารถช่วยให้เลิกบุหรี่ได้ง่ายขึ้น

อันตรายของบาราгуต่อสุขภาพ

มีงานศึกษาเกี่ยวกับการสูบยาโดยใช้ฮุกคานั้น ถ้าใช้เวลาสูบนาน ๔๕ นาที จะได้รับสารทาร์เป็น ๓๖ เท่า คาร์บอนมอนนอกไซด์เป็น ๑๕ เท่า และนิโคตินเป็น ๗๐ เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้บุหรี่ ๙ มวน (ซึ่งคำนวณว่า ๑ มวนใช้เวลา ๕ นาที) และอีกการศึกษาหนึ่งพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่สูบยาแล้ว มีโอกาสการเป็นโรคหัวใจ มากกว่าถึง ๕ เท่า

ซึ่งจากการตรวจสอบพบสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิด ได้แก่ Propylene glycol , Menthol ,Cyclohexanol, Triacetin, อนุพันธ์ของเบนซีน, ตะกั่ว นอกจากนี้ยังพบโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งได้แก่ โครเมียม, สารหนู, แคดเมียม และยังพบว่า การสูบบุหรี่ดังกล่าว อาจทำให้ผู้สูบบุหรี่เกิดโรคต่าง ๆ หรือเป็นสาเหตุของการแพร่กระจายของโรคติดต่อต่าง ๆ หลายชนิด ได้แก่ วัณโรค ไข้หวัด ไวรัสตับอักเสบบี รวมถึงโรคติดต่อร้ายแรงในช่องปาก

เนื่องจากพฤติกรรมการสูบบุหรี่มักเป็นการผลัดเปลี่ยน และหมุนเวียนการสูบบุหรี่ในกลุ่ม และอาจนำไปสู่การเสพร่วมกับสารเสพติดชนิดอื่น เช่น ยาไอ ยาเค กัญชา เป็นต้น



HOOKAH TOBACCO(tobamel)

ผลิตภัณฑ์โทบามेल/ยาบาราอู

บาราอู ถือเป็นยาสูบที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ปัจจุบัน ห้ามขายสินค้าบาราอู บาราอูไฟฟ้าหรือบุหรีไฟฟ้า หรือตัวยาบาราอู น้ำยาสำหรับเติมบาราอูไฟฟ้าหรือบุหรีไฟฟ้า ทั้งนี้ ให้รวมถึงการให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือจัดหาให้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ รวมถึงการเสนอหรือการชักชวนเพื่อการดังกล่าว ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค(ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ และกำหนดให้ บาราอูและบาราอูไฟฟ้า หรือ บุหรีไฟฟ้า เป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปีหรือปรับเป็นเงินห้าเท่าของ

/สินค้าที่ส่งออก ...

สินค้าที่ส่งออกหรือนำเข้า หรือทั้งจำทั้งปรับ พร้อมทั้งให้บริษัทร่วมทั้งสิ่งที่ใช้บรรจุและพาหนะ ที่ใช้บรรจุสินค้าด้วย ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้บาราเก้และบาราเก้ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๗ และพระราชบัญญัติ การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒

ความผิดเกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิต

เนื่องจากคำว่า “บาราเก้” มีองค์ประกอบรวมอยู่ด้วยกันสองส่วนในการเสพ คือ

๑. อุปกรณ์สำหรับสูบ ที่เรียกว่า หม้อสูบยาสูบ หรือ เตาบาราเก้ หรือ ฮุคคา
๒. ติ้วยาสูบที่ทำมาจากพืช ผลไม้ พืชหมัก ผลไม้หมัก สาร สารสกัด มักเรียกกันว่า โทบาเมล หรือ มาแอสเซล (tobamel fo maassel) มีส่วนผสมของใบยาสูบ (tobacco) กับสารที่มีความหวาน เช่น น้ำผึ้ง หรือ กากน้ำตาล (molasses)

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสรรพสามิต คือ ส่วนของติ้วยาสูบ ที่ตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ ให้คำนิยามไว้ คือ

“ยาสูบ” หมายความว่า บุหรี่ซิการ์ บุหรี่อื่น ยาเส้นปรุงและให้รวมตลอดถึงยาเคี้ยวด้วย

“ยาเส้นปรุง” หมายความว่า ใบยาซึ่งมิใช่ใบยาพันธุ์ยาสูบพื้นเมืองหรือยาอัดซึ่งได้หั่นเป็นเส้นและปรุงหรือปนด้วยวัตถุอื่นนอกจากน้ำ

ข้อกล่าวหาในการจับ ตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙

มาตรา ๑๙ มียาสูบที่มีได้ปิดแสตมป์ยาสูบไว้ในครอบครองเกินกว่าห้าร้อยกรัม บทกำหนดโทษ มาตรา ๔๙ ปรับ ๑๐ เท่าของค่าแสตมป์ยาสูบที่จะต้องปิดหรือที่ยังขาดอยู่ แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๐๐ บาท ถ้าเป็นบุหรี่ยาสูบที่ผลิตในประเทศและมีได้ประกาศกำหนดราคาขายปลีกไว้ ปรับกรัมละ ๒ บาท แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๐๐ บาท

มาตรา ๒๔ มิไว้เพื่อขายยาสูบที่มีได้ปิดแสตมป์ยาสูบ บทกำหนดโทษ มาตรา ๕๐ ปรับ ๑๕ เท่าของค่าแสตมป์ยาสูบที่ต้องปิดหรือที่ยังขาดอยู่ แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๐๐ บาท ถ้าเป็นบุหรี่ยาสูบที่ผลิตในประเทศและมีได้กำหนดราคาขายปลีกไว้ ต้องระวางโทษปรับกรัมละ ๓ บาท แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๐๐ บาท

วิธีพิสูจน์ของกลาง บาราเก้

ตามเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีและการเปรียบเทียบคดีตามกฎหมายในหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต หัวข้อวิชา ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิตและแนวทางดำเนินคดีตามกฎหมายในหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต สำนักกฎหมาย กรมสรรพสามิต ๒๙ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒

“ได้ทำการตรวจพิสูจน์ของกลางแล้วปรากฏว่า ของกลางเป็นยาสูบชนิดยาเส้นปรุงที่มีชอด้วยกฎหมาย โดยมีได้ปิดแสตมป์ยาสูบ ตามกฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าแสตมป์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๕๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ ข้อ ๒ (๒.๔) ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ กำหนดอัตราภาษีตามปริมาณกรัมละ ๑.๐๐ บาท ยาเส้นปรุงของกลางมีน้ำหนักรวมทั้งสิ้น กรัม ค่าแสตมป์ยาสูบ บาท ”

วีดิทัศน์เกี่ยวกับ “บาราอู” : ลิงค์เชื่อมโยงที่สามารถเข้าไปดูรายละเอียดของวีดิทัศน์

<https://www.facebook.com/profile.php?id=๑๐๐๐๑๐๑๓๙๐๘๔๖๕๗&fref=ts>

เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติ การส่งออกป็นอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒
๒. พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๓. คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า “บาราอู บาราอูไฟฟ้าหรือบุหรีไฟฟ้า หรือตัวยาบาราอู น้ำยาสำหรับเติมบาราอูหรือบุหรีไฟฟ้า”
๔. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บาราอูและบาราอูไฟฟ้าหรือบุหรีไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

หมายเหตุ : เอกสารลำดับ ๑ - ๔ ส่งให้ผู้เข้ารับการศึกษาทอต่อองค์ความรู้ใน LINE สามิตต์ “ตานี”